

### ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือกพยาบาล

สัปดาห์นี้ยังอยู่ในแวดวงบุคลากรทางการแพทย์ครับ เรื่องขอคูประวัติการรักษาของตนเอง และความรู้ความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ให้การรักษา ขอกล่าวถึงในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพยาบาลบ้างครับ

คุณดาวได้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกจึงได้ขอข้อมูลข่าวสารการคัดเลือกดังกล่าว ได้แก่ ๑) ผลคะแนนของผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย ๒) คะแนนของคณะกรรมการคัดเลือกทั้ง ๕ คน และ ๓) รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว โรงพยาบาลแจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ เฉพาะคะแนนของคุณดาวและรายการที่ ๓ แต่ปฏิเสธข้อมูลคะแนนของผู้ประเมินรายอื่นเนื่องจากการรुक้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ คะแนนของคณะกรรมการฯ แจ้งว่าไม่มีเนื่องจากการให้คะแนนโดยลงมติ คุณดาวจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาน้ำงืออุทธรณ์และเอกสารที่โรงพยาบาลฯ จัดส่งไปให้ พร้อมหนังสือชี้แจงว่าในส่วนของคุณดาวของผู้รับการประเมินรายอื่นยังไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากต้องจัดทำผลงานภายใน ๑ ปี และในหัวข้อย่อยมีข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย ส่วนการให้คะแนนของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่มีเนื่องจากการลงมติเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลคะแนนของผู้รับการประเมินรายอื่นๆ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพแต่อย่างใด แต่การเปิดเผยคะแนนของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกอาจเป็นการรुक้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร และเข้าใจเพียงพอยู่แล้ว ให้ดูคะแนนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดีกว่าจะได้แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ขาดของตนเอง คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงให้โรงพยาบาลเปิดเผยเฉพาะผลคะแนนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องให้คุณดาว ส่วนข้อมูลข่าวสารการให้คะแนนของกรรมการแต่ละคนที่โรงพยาบาลแจ้งว่าไม่มีนั้น ขอให้คุณดาวใช้สิทธิร้องเรียนตามมาตรา ๓๓ เพื่อตรวจสอบความมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารได้ต่อไป

การเลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่งของข้าราชการนั้น หน่วยงานของรัฐต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นธรรมโดยยึดระเบียบราชการให้มากที่สุด อย่าอาศัยช่องว่างเพื่ออุปถัมภ์คนของตน กลุ่มของตน ทั้งนี้ ก็เพื่อขวัญและกำลังใจในการให้บริการผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น